

Nhiệm vụ của Ban Điều Hành Khóa Cursillo 3 ngày.

Giuse Thăm Nguyễn

Kính thưa quý anh chị,

Ông Bonnin, vị sáng lập PT Cursillo đã viết lời mở đầu cho tập sách “ Khóa Cursillo Ba Ngày, Step by Step” như sau:

“Qua kinh nghiệm, chúng ta biết rằng nhờ ân sủng Thiên Chúa và lời cầu nguyện của mọi người, Khóa Cursillo cuối tuần đã có thể giúp nhiều người tìm thấy Chúa Kitô và quyết định theo Người.

Như vậy mục đích của Khóa Cursillo là **giúp nhiều người tìm thấy Chúa Kitô và quyết định theo Người.**

Để biết chúng ta làm gì trong khóa Cursillo, ông đã đưa ra hướng dẫn như sau: **Khóa Cursillo cuối tuần phải cung cấp những kinh nghiệm thực sự sống động, giản dị, trong sáng và chân thật về Chúa Kitô của Tin Mừng.**

Trong khóa Cursillo, **Chúa Kitô qua sự phục sinh và Ân sủng, hiện đang sống, hoạt động, bình thường và gần gũi với mỗi một người chúng ta** và Ngài mời gọi một cuộc gặp gỡ riêng tư giữa Chúa Kitô và mỗi người. “

Thưa quý anh chị, như thế khi chúng ta được mời gọi là thành viên là trong Ban Điều Hành Khóa Học, các Rollistas, các trợ tá là chúng ta tự nguyện dâng mình cho Chúa, để Ngài dùng chúng ta như khí cụ của Ngài trong việc giúp anh chị em tham dự viên **tìm thấy Chúa Kitô và quyết định theo Người.**

Điều này có nghĩa là những người trong BDHKH và Rollista và trợ tá không cần có tài năng gì đặc biệt, nhưng cần có ân sủng của Chúa.

Tôi làm việc không phải cho tôi được biết đến, nhưng để Chúa được nhìn nhận, được tìm thấy và người ta đi theo Ngài.

Mỗi người chỉ cần làm tròn trách nhiệm được giao theo tài liệu, thế là đủ, không cần làm việc người khác, không cần phải điều khiển người khác.

Công tác chuẩn bị:

Trong thời gian chuẩn bị này, quý anh chị đã nhận lãnh công tác trong Khóa 3 ngày, thì nên sắp xếp thời gian và quyết tâm chu toàn công tác đã lãnh nhận theo thứ tự ưu tiên hầu BDHKH, các Rollistas và trợ tá có thể trở thành một cộng đồng gương mẫu đến độ khi người ta nhìn thấy đã phải thốt lên rằng, “*Hãy nhìn xem họ yêu thương nhau dường nào!*” Chúng ta cần dành thời gian cho những buổi sinh hoạt sắp tới như:

- Ngày Kick off July 19, 2025 và Phát Tài liệu.
- Ngày Khai mạc tĩnh huấn July 20, 2025, với ghi thức sai đi cho @ BDHKH và các Rollistas.
- 4 tuần tĩnh huấn tiếp theo
- 4 buổi thực tập Rollo: July 26 and August 02-09-16
- Khóa Nam 64 (21-24 Aug) và khóa Nữ 65 (28-31 Aug)

Những buổi sinh hoạt này rất cần thiết. (NTTNT #290-291). Khóa Cursillo 3 ngày càng đến gần thì những buổi sinh hoạt này càng thường xuyên hơn.

Hy vọng là sẽ không có ai vắng mặt trong các buổi sinh hoạt trên.

Trong Khóa 3 ngày:

Thưa quý anh chị,

Tôi sẽ không nói về nhiệm vụ cụ thể của từng anh chị trong BDHKH, bởi vì mỗi quý anh chị đều nhận được một binder trong đó nói rõ công tác của mỗi anh chị, nhưng hôm nay tôi muốn nói đến mục đích và phương pháp thực hiện trong khóa 3 ngày, để từ đó, chúng ta, không là một cá nhân riêng lẻ, nhưng là một nhóm, một cộng đồng yêu thương, cùng nhau góp tay, góp sức theo từng vai trò của mình để giúp cho khóa 3 ngày được thực hiện theo Thánh ý của Thiên Chúa.

Khóa 3-Ngày Cursillo là một áp dụng của *tâm lý học* và *thần học* có thứ tự.

Kỹ thuật được dùng là áp dụng cả hai nguồn *nhân bản* và *thần học*.

- ✓ Nguồn quan trọng nhất là Ân Sủng của Thiên Chúa.
- ✓ Mục đích của đêm tĩnh tâm đầu tiên để tạo điều kiện tìm đến chính bản thân mình.

- ✓ Mục đích các bài tín lý và suy gẫm là truyền đạt các thông điệp của Thiên Chúa.
- ✓ Mục đích các bài Rollo giáo dân là chứng nhân của các thông điệp qua đời sống cá nhân.
- ✓ Mục đích của Âm nhạc là tạo môi trường dẫn đến bộc lộ tự phát.
- ✓ Mục đích về sự hiện diện của chúng ta là chứng nhân Tin Mừng.
- ✓ Mục đích của tiếp xúc cá nhân là cuộc trao đổi mặt đối mặt giữa trợ tá và TDV để tìm hiểu nhau.

Như vậy qua 3 ngày, TDV sẽ có cơ hội thực hiện 3 cuộc gặp gỡ:

- ❖ Với chính bản thân
- ❖ Với Chúa Kitô
- ❖ Với tha nhân

Vì những mục đích ấy, tất cả chúng ta, nhất là những anh/chị Trưởng/Phó Ban Điều hành, các Trưởng khối, các Rollista cần tuân thủ những gì chúng ta soạn thảo qua tài liệu dựa theo Cẩm Nang Khóa 3 Ngày.

Như đã đề cập ở trên, chúng ta là một cộng đồng sống động, vì vậy nếu có những khó khăn phát sinh, chúng ta nên cùng nhau, với Ban Điều Hành Phong Trào, thảo luận để giải quyết theo tinh thần yêu thương, hòa thuận, tôn trọng, cảm thông.

Cung cách chúng ta đối xử với nhau, cùng nhau hiệp nhất là chúng ta đang cung cấp kinh nghiệm thực sự sống động, giản dị, trong sáng và chân thật về Chúa Kitô.

Khi thực hiện khóa 3 ngày, chúng ta không sáng tạo bất cứ cái gì mới, nhưng chỉ làm theo những gì hướng dẫn trong tài liệu với ý thức rõ ràng rằng tại sao chúng ta lại làm như thế.

Chúng ta là những chứng nhân đáng tin cậy và muốn hân hoan công bố là **Người Kito Hữu** bằng chính con người của mình, chúng ta có những giới hạn nhưng sẵn sàng để Chúa thực hiện những điều kỳ diệu theo Thánh ý Ngài.

- Chúng ta không phải là thầy dạy, Chúa Kitô là Thầy.
- Chúng ta không thuyết phục ai, chính Chúa Kito thuyết phục mọi người,

- Chúng ta cũng không muốn có người đi theo, chúng ta muốn các TDV bước theo Chúa Kitô.

Khóa 3 ngày Cursillo không có ý **thỏa mãn** sự khao khát Thiên Chúa, nhưng **tạo ra** sự khao khát Chúa hay đánh thức sự khao khát vốn đã có sẵn trong lòng chúng ta.

Cursillo không có ý giải đáp tất cả các thắc mắc, nhưng được thiết kế để khơi dậy thêm những câu hỏi có tính chất kích thích sẽ đưa mỗi người vào cuộc hành trình khám phá của riêng mình.

Cursillo tạo điều kiện gặp gỡ trong tự do của mỗi người với sự giúp đỡ của Thánh Linh để các TDV khám phá được rằng Thiên Chúa qua Đức Kito yêu thương họ vô điều kiện.

Vai trò của chúng ta chỉ để cung cấp những gì là nền tảng của Kitô giáo, rồi bước lui ra phía sau, để Ân Sủng Thiên Chúa làm việc trong mỗi người.

Các TDV được đánh động và biến cải là do **Ân sủng của Chúa**,

- không vì người nói Rollo,
- không vì Khóa Trưởng, khóa phó, Trưởng khối
- không vì bữa ăn ngon,
- không vì những bài hát hay,
- không vì những lá thư gửi cho TDV

Nhưng thưa quý anh chị, TDV được đánh động và biến cải là vì mưa Ân Sủng của Thiên Chúa trên khóa học qua Chúa Thánh Linh.

Chúng ta chỉ làm những gì bổn phận phải làm và thưa lên cùng Chúa “ Con chỉ là đầy tớ vô dụng.”

Thưa quý anh/chị,

Lời phát biểu của TDV vào lúc chia sẻ cuối khóa sẽ cho chúng ta biết là chúng ta có hoàn thành trách nhiệm được giao hay không?

Để quý anh chị thấy rõ khóa 3 ngày đã ảnh hưởng thế nào đến tham dự viên, nhất là dẫn họ đến 3 cuộc gặp gỡ quan trọng. Xin được giới thiệu lời kể về những cuộc gặp gỡ của một người đã từng tham dự khóa như sau:

3 cuộc gặp gỡ trong khóa 3 ngày Cursillo.

1. Cuộc gặp gỡ chính mình:

Chúng tôi đến với khóa cursillo với nhiều tâm trạng khác nhau, người thì đã nghe nói về Cursillo và có lòng khao khát muốn khám phá. nhưng phần nhiều đến vì bị áp lực của gia đình, người phối ngẫu, thậm chí có người giống như bị bắt cóc đến. Nhìn chung chúng tôi đến với khóa Cursillo với một tâm trạng dè dặt và độc lập . (What is certain is that we all arrive at the cursillo with many reservations.)

Giây phút đầu tiên trong phòng Rollo, người khóa trưởng giới thiệu cho chúng tôi Cursillo là gì. Dĩ nhiên tôi không nhớ hết lúc đó, nhưng có cảm tưởng khóa Cursillo sẽ cung cấp một phương tiện để giải quyết thực tế mọi vấn đề cá nhân của chúng tôi.

Bản thân tôi tự hỏi "Khóa học này có thể mang đến giải pháp cho hạnh phúc đích thực sao?." Và "Tôi đang có một gia đình hạnh phúc, một công việc ổn định, một cuộc sống đầy đủ, vậy tôi còn cần gì nữa?"

Sau đó chúng tôi được mời vào nhà nguyện với bài suy niệm đầu tiên “ Tự biết mình”, cha LH mời chúng tôi nhìn vào bên trong chính cuộc đời mình, xem lại cuốn phim về cuộc đời mình từ lúc nhỏ cho đến lúc này. Mình là nhân vật chính, là người sản xuất và cũng là Đạo diễn của cuốn phim này. Đừng giấu những chi tiết nào, cũng đừng bỏ qua một chi tiết nào.

Cha LH khuyên mọi người cần dừng lại và bước lui để quan sát cuộc sống quá bận rộn của chính mình, để nhận ra cuộc đời mình đang đi về đâu, những công việc đang làm, những toan tính, ảnh hưởng của chủ nghĩa vật chất, những gì làm chúng ta chia trí, sao lãng... có khi chúng ta trở thành tù nhân của những thứ đó.

Khóa Cursillo cho tôi cơ hội để dừng lại và đối diện với chính mình? Tôi là ai? Tại sao tôi lại có mặt trên thế giới này? Tôi có cảm thấy hạnh phúc với những năm tháng mà tôi đã trải qua trong đời tôi? Cuốn phim cuộc đời tôi như thế nào?

Tôi có cảm thấy hạnh diện về cuốn phim cuộc đời mình không? Tôi có dám chia sẻ cuốn phim này với vợ, với con và với những người tôi yêu mến không? Thật tình mà nói, sau khi nhìn lại cuốn phim đời mình, tôi đã không dám. Trong cuốn phim ấy có nhiều cảnh xấu xa mà lúc ấy tôi đã không thành thật, tôi đã không trân trọng, tôi đã không lịch sự, tôi đã lợi dụng sự tin tưởng của người khác... Có rất nhiều cảnh đen tối mà ngay cả tôi cũng không muốn nhìn lại.

Tôi nhớ lại lời thánh Phaolo “điều tốt tôi muốn làm, tôi không làm, nhưng điều xấu tôi không muốn làm, tôi lại làm.” Tôi nhận ra mình bị giằng co giữa lý tưởng và thực tế, giữa những toan tính cá nhân và tiếng gọi của ân sủng. Cách duy nhất là tôi phải tìm ra chính mình. Phải bỏ đi những tự ái kiêu căng và tìm ra cho mình con đường sáng để cải tiến, cái gì phải bỏ đi, cái gì phải giữ lại và cái gì phải thay đổi.

Rồi hình ảnh người con hoang đàng trong Bài suy niệm “Người cha nhân hậu”. tôi cũng giống anh ấy và Cha tôi vẫn đợi tôi, vẫn mong tôi quay về để viết tiếp một cuốn phim mới cho cuộc đời mình.

Sáng hôm sau thức dậy, tôi đi vào nhà nguyện với một chút bối rối. Cha LH nói rằng “Chúa Kitô nhìn các anh em theo nhiều cách khác, nhưng trên hết là với cái nhìn đầy tình yêu thương” Tôi đắm mình vào ba nhân vật trong bài suy niệm “ Ba cái nhìn của Chúa Kitô”. Tôi nhận ra đời mình giống như “ người thanh niên giàu có”, quá dính bén vào vật chất; có lúc lại quá tham vọng như Judas, có lúc lại bông bột, dễ nóng giận như Phero, dù rằng ông đã công khai xin Chúa tha thứ. Những suy tư này đã dần mở con đường sáng trong tôi.

Trong rollo đầu tiên, rollo lý tưởng, người trình bày chỉ ra rằng tôi là một tạo vật cao quý hơn mọi tạo vật. và rồi câu hỏi đặt ra cho tôi là tôi đã dùng thời gian vào việc gì, tôi tiêu tiền ra sao? Những câu hỏi này gọi lại cuốn phim cũ của đời tôi, về những ký ứng tội tệ của tôi. Tôi suy nghĩ và đoán chắc rằng Vâng! tôi cần có nhiều thay đổi trong đời mình.

Qua Rollo Ơn Thường Sủng (Habitual Grace), tầm nhìn của tôi rõ ràng hơn nhiều, một tầm nhìn của con tim. “Chỉ cần nhận biết những món quà của Thiên Chúa.” Chúa đã ban cho tôi muôn vàn ân sủng mà tôi đâu có hay, có nhận ra được. Ân sủng giúp chúng ta nên thánh. Đời sống siêu nhiên soi sáng và ban cho cuộc đời tôi giá trị vĩnh cửu, nhưng điều này đòi hỏi sự thay đổi từ phía tôi – một sự hoán cải. Chúa phán “ **Nếu con muốn theo Thầy, con phải từ bỏ mình, vác thập giá đời mình và theo Thầy.** (Mt 16:24). Để nên thánh tôi phải từ bỏ những gì không đẹp lòng Chúa, là tội lỗi, vật chất và biết xin vâng theo thánh ý của Ngài. Sự hoán cải, nghĩa là thay đổi lòng trí.

Đời sống ân sủng được ví như thể có ai cho tôi cặp mắt kiếng vạn năng, để có thể nhìn thấy những nguy hiểm trong cuộc đời mình và những

cách để tránh nó. Ân sủng cũng giúp tôi làm lại cuốn phim mới của đời mình.

Với Rollo Người Giáo Dân trong Giáo Hội, tôi có thể nhìn thấy chúng ta là Giáo Hội, bởi vì chúng ta là một phần của nhiệm thể Chúa Kito, và tôi có nhiệm vụ trong việc thực hiện sứ mạng này của Giáo hội. Bây giờ thì tôi bắt đầu nhìn ra mục đích của sự hiện diện của tôi trên thế gian này. Chúa Kito ở với chúng ta trong thế giới này qua Giáo Hội. Là Giáo Hội nghĩa là sống trọn vẹn đời sống siêu nhiên trong cộng đồng.

Rollo Ơn Hiện sủng (Actual Grace) sẽ giúp tôi vào lúc tôi cần. và Palancas – gồm những hy sinh và lời cầu nguyện dâng lên Chúa cho chúng tôi trong khóa Cursillo, tháp cho chúng tôi “đôi cánh” để bay lên cao nhờ ân sủng ngập tràn trong phòng rollo.

Rollo Sùng Đạo (Piety) giúp tôi loại bỏ những nghi ngờ có sẵn trong tôi. Ai cũng có thể sống một đời sống thánh thiện, một đời sống ân sủng của tình yêu, Đó là sống tỉnh thức, lớn lên trong tình yêu và chia sẻ một cách tự nhiên, vui tươi và sống động. Bây giờ tôi nhìn rõ ràng rằng: Thiên Chúa là Cha của tôi, của tất cả chúng ta. Tôi không còn sợ hãi, ngăn cách nữa, mà có thể đến với Cha để xin tha thứ giống như người con hoang đàng. Chứng nhân về đời sống sùng đạo đích thực của người Rollista cho tôi sức mạnh để có quyết định can đảm cần thiết, lột ra khỏi cái tôi cũ của mình và mặc lấy cái mới là Đức Kito: sự hoán cải, sự đổi mới.

Vào cuối ngày thứ nhất tôi khát khao để trở nên một con người khác. Và bây giờ tôi đã có một ý niệm rõ ràng hơn về việc tôi đến từ đâu và tôi sẽ đi về đâu. Tôi khám phá ra ý nghĩa thật của cuộc sống. Tôi đã được sinh ra để cho những mục đích lớn lao hơn, để dùng nhiều thời gian và tài năng của tôi cho những việc quan trọng hơn. Tôi bây giờ đã khác xưa, dù rằng tôi vẫn là “tôi”. Tôi có thể bắt đầu làm một cuốn phim mới về đời mình với sự giúp đỡ của một Đạo diễn mới.

2. Gặp gỡ Chúa Kito

Gặp gỡ chính mình là rất quan trọng, nền tảng cần thiết để có hai cuộc gặp gỡ tiếp sau đó của khóa Cursillo. (là gặp gỡ Chúa Kito và gặp gỡ người khác). Cuộc gặp gỡ chính mình làm cho tôi có thể gặp gỡ Chúa Kito.

Bài suy niệm sáng nay “Dung nhan Chúa Kito” là chủ đề của ngày thứ hai. Một Đức Kito mà cha LH trình bày cho chúng tôi như thể là tôi chưa bao giờ được nghe như thế. Một Đức Kito thật sự, đang sống, là người, là một người bạn và là người anh em. Bài suy niệm đánh tan một ý tưởng sai lạc về Thiên Chúa, một ông thần ở trên cao, xa lạ với con người.

Sau đó là Rollo Học_Đạo (Study) giúp tôi biết thêm về Thiên Chúa để tôi yêu mến Ngài. Lời của Thánh Augustino **“Lạy Chúa, xin cho con biết con và để con biết Chúa”** gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng tôi và là một khích lệ để tôi nối kết hai cuộc gặp gỡ. Người ta không thể yêu những gì người ta không biết. Vô tri bất mộ.

Tôi là hoa trái tình yêu của Thiên Chúa Cha. Tôi là con của Ngài. Tôi không bao giờ cô độc và tôi không giờ lẻ loi. Tôi nhớ lại bài thơ Dấu Chân (Footprints” đại ý như thế này “những lúc khó khăn nhất, chính Chúa đã bồng tôi trên vai..”

Các Nhiệm Tích là máng chảy suối nguồn tình yêu của Chúa Cha. Và để chứng minh điều đó cho tôi, cha LH đã mời chúng tôi đến với Bí tích Thánh Thể và tâm sự với Ngài,(trong trương hợp của tôi là xả hết cõi lòng, với bao nước mắt.).

Tôi đã tìm được Cha của tôi, anh em của tôi và bạn hữu của tôi. Cha, Con và Thánh Thần, Ba mà là Một. Và lúc này tôi như thể **“không phải tôi sống mà Đức Kito sống trong tôi.”**

3. Gặp gỡ tha nhân:

Sau khi gặp gỡ chính mình và gặp gỡ Chúa Kitô, tôi được mời gọi gặp gỡ tha nhân. Tôi hiểu rằng đức tin không thể chỉ là chuyện riêng tư. Tôi được mời gọi trở thành muối men, trở thành ánh sáng giữa đời. Sứ mạng tông đồ không phải là một điều gì đó xa vời, nhưng là cách tôi sống mỗi ngày, là cách tôi đem tình yêu của Chúa đến với người khác qua tình bạn chân thành.

Tôi cũng hiểu được rằng tôi và mọi người là những chiến sĩ Kito – nghĩa là được mời gọi sống đời sống tông đồ. Trọn cả đời sống của tôi phải là một sứ mạng tông đồ. Sứ mạng tông đồ của tôi không thể là một vài điều mà thỉnh thoảng làm khi có thời gian. Trong khi làm, tôi cần tận dụng phương tiện tốt nhất để đến với người khác bằng tình yêu của Thiên Chúa qua tình bạn. Tôi sẽ nhớ điều quan trọng này là **trước khi nói với ai**

về Chúa, tôi phải nói với Chúa về người đó. Tình bạn phải chân thành để họ có thể đạt được tình bạn với Chúa Kitô.

Ngày thứ ba tôi bước vào nhà nguyện với một cảm giác vui không tả được, các anh chị cũng đã từng trải qua kinh nghiệm này mà.

Bài suy niệm sáng Chúa Nhật là “Sứ điệp Chúa Kitô” nhắc nhở tôi về nhiệm vụ loan báo Tin Mừng. Đoạn phúc âm của Thánh Gioan vang lên **“Không phải anh em đã chọn Thầy; nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em đi và sinh nhiều hoa trái** (Gian 15, 16)

Rollo “Bảo toàn ơn thánh sau Khóa Cursillo” vào cuối ngày Chúa Nhật là một kho báu lưu truyền của ân sủng. Phương pháp kỹ thuật được dùng trong khóa ba ngày nhằm hướng tới đời sống ân sủng; và chúng tôi được mời gọi đến Trường lãnh đạo để học hỏi thêm nhằm phát huy ba cuộc gặp gỡ này trong hậu Cursillo.

Kết luận:

Đối với tôi, Ba cuộc gặp gỡ này không chỉ được thúc đẩy bằng những thông điệp qua các bài rollo, nhưng hơn nữa bằng tiếp xúc cá nhân và bằng đối thoại trao đổi trong các nhóm; nơi đó tôi đã tìm thấy nhịp đập và sự xác tín của các cuộc gặp này.